



ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์)  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)  
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

ตามประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) โดยดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ แห่งประกาศ สบน. ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละบัญชี ในการนี้ สบน. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)		
๑	๐๐๓	นางสาวจิราภรณ์ ยาวรรณ
๒	๐๐๔	นายอนิรุต อรุณเพ็ง
๓	๐๐๕	นายวิระพงษ์ สืบเชื้อ
๔	๐๐๖	นางสาวชไมพร นันทโก
๕	๐๐๘	นายพีระภัทร สาระนันท์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)		
๑	๐๐๓	นางสาวชนนิกานต์ เปาอินทร์
๒	๐๐๗	นางสาววรรณธยา ทองขาว

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลา	สถานที่สอบ
เศรษฐกร (ปริญญาตรี)	วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น.	ห้องประชุมสำนักจัดการหนี้ ๒ สบน. ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)	วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. รายงานตัวเวลา ๑๔.๐๐ น.	ห้องประชุมสำนักจัดการหนี้ ๒ สบน. ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศ สบน. ฉบับนี้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางสาวศิริสา กันต์พิทยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ